

Hội thảo khoa học "Sáng tạo khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam" năm 2023 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức từ ngày 9-11/8/2023 đã kết thúc tốt đẹp và thành công rực rỡ.



TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đoàn Công Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC khai mạc Hội thảo

Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban Tổ chức đồng chí Nguyễn Minh Dũng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang; đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang, đại diện các Bộ, ban, ngành; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố và đông đảo các nhà khoa học công nghệ trong tỉnh.



Đồng chí Hoàng Gia Long phát biểu chào mừng các đại biểu và đồng chí Hội thảo

Đông chí Hoàng Gia Long, thay mặt cho UBND tỉnh Hà Giang đã có bài phát biểu chào mừng các đại biểu và diễn giả Hội thảo.

Tại Hội thảo, các tác giả đã trình bày và tính năng của các công trình đoạt giải thưởng, đưa ra những đề xuất, kiến nghị và những bài học kinh nghiệm để công tác tổ chức Giải thưởng ngày càng tốt hơn, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam từng bước khuyến khích được các nhà khoa học và thực tiễn, góp phần tạo nên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo của đội ngũ trí thức và Nhân dân lao động trong các ngành, có những đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Đông chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội i
Việt Nam phát biểu

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương " **Vì sự nghiệp Tuyên giáo**
" cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền truyền, đồng viên đội ngũ
trí thức tích cực tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ. Ban Tài trợ Hội thảo K
niệm chương "

Vì sự nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ

" và Cầu cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền truyền, phổ biến
giới thiệu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất và đời sống.



Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Sau 2 ngày làm việc tích cực và có trách nhiệm của các đại biểu u tham dự, Hội thảo đã thành công tốt đẹp. TSKH. Phan Xuân Dũng đã tặng kỷ niệm chương và thay mặt cho Ban Tổ chức cảm ơn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã tham dự, đặc biệt cảm ơn Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hà Giang đã phối hợp và hỗ trợ tích cực để Hội thảo thành công tốt đẹp.